
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2565 

วันที่  28  กุมภาพันธ  2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2.  นายสมปอง  งามเสง่ียม   รองประธานสภาเทศบาล  

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายลิขิต  คมทา    สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   สมาชิกสภาเทศบาล     

7. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

9. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

12. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นางสาวรัสรินทร  กิจชัยสวัสดิ์   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกานตจรัส  เอียดทองใส  นายอําเภอแกลง 

2. นางกานดา  นามสงา    ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล 

3. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

4. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผอ.กองชาง 

5. นางดวงใจ  ทดแทน    ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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6. นายวิทยา  นุชพุม    รก.ผอ.กองการประปา 

7. นางบุษกร  เศียรเขียว    รก.ผอ.กองคลัง 

8. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รก.ผอ.กองการศึกษา 

9. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10. นายประสงค  สุวรรณโชติ   ผูอํานวยการโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

11. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

12. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

13. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

14. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

15. นายเอกพงศ  เนตรอนงค   นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

16. นางสาวอัมพิกา  งามดี   เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 

17. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

18. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

19. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 

20. นางสาวเปรมฤทัย  บุญเจริญ   เจาหนาท่ีปกครอง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป   
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลว    

จํานวน 12 ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป

๒๕๖5 วันจันทรท่ี  28 กุมภาพันธ ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศเรียกประชุม 

 

 

 

 

               / นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา    เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

    ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยแรก    

                             ประจําป  ๒๕65 
         ………………………………………. 

  ดวยตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ครั้งแรก ประจําป   
๒๕64  เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน ๒๕64 ไดกําหนดประชุมสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕65 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 
2565 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ขอ ๒๐ ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แหง พ .ร .บ . เทศบาล พ .ศ . ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจําป ๒๕65  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕65 เปนตนไป        
มีกําหนด ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  เทศบาลตําบล
เมืองแกลง 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
    เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

      (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

- ขอตอนรับและแนะนําตัวทานนายอําเภอแกลง นางสาวกานตจรัส  เอียดทองใส    
นายอําเภอแกลง ขอเชิญทานนายอําเภอให โอวาทและแนะนําความรู กับ        
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงดวยครับ 

นางสาวกานตจรัส  เอียดทองใส เรียนทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหาร  
นายอําเภอแกลง   หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉัน นางสาวกานตจรัส  เอียดทองใส นายอําเภอแกลง เพ่ิงยายมาดํารงตําแหนง
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 กอนยายมาอยูท่ีอําเภอแกลง ดํารงตําแหนง
นายอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง วันนี้เปนโอกาสท่ีจะไดมาแนะนําตัวใหกับ
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงทุกทานไดรูจักเพราะวา   
ณ วันนี้ไดมาพักอาศัยเปนสมาชิกของชุมชนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพราะพักอยูบานพักนายอําเภอ บริเวณตลาดเย็น นาจะเปนชุมชน 
 
          / สุนทรโวหาร ... 
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สุนทรโวหาร กอนหนาท่ีจะดํารงตําแหนงนายอําเภอแกลง ก็ดํารงตําแหนง
นายอําเภอเขาชะเมา ยอนกลับไปก็เปนนายอําเภอลําปลายมาศ ยอนไปอีกก็เปน
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ บรรจุเปนนายอําเภอครั้งแรกท่ีอําเภอพลับพลาชัย  
สามอําเภอยอนหลังอยู ท่ีจังหวัดบุรีรัมย  เคยปฏิบัติหนาท่ีราชการในพ้ืนท่ี
ปลัดอําเภอรับราชการอยู ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดชลบุรี และเคยมีโอกาสรับราชการอยูท่ีสวนกลาง อยูท่ีกองการเจาหนาท่ี 
กรมการปกครอง มีหนาท่ีดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรมการ
ปกครองทุกระดับ ตั้งแตปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจาหนาท่ีปกครอง 
พนักงานราชการ และลูกจางของกรมการปกครองท่ัวประเทศ วันนี้ไดมาทํางานท่ี
อําเภอแกลง ก็ถือวาเปนอีกหนาท่ีหนึ่งท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายอําเภอ ซ่ึงคง
ไมสามารถท่ีจะทํางานแตเพียงฝายเดียวได ก็ยังมีเรื่องท่ีตองขอความรวมมือ และ
ขอความอนุเคราะหชวยเหลือท้ังทางสภาและทางคณะผูบริหารของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ในทุก ๆ ภารกิจนะคะ เพราะวาท่ีตั้งของท่ีวาการอําเภอก็อยูในเขต
พ้ืนท่ีของตําบลทางเกวียนจะเปนสวนหนึ่ง และบานพักนายอําเภอก็ตั้งอยูในเขต
เทศบาล ประกอบกับในการทํากิจกรรมท้ังหลายโดยสวนใหญทุกอําเภอท่ีผาน ๆ 
มาเราก็จะมีคณะผูบริหารของทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานหลักก็จะกลับไปดูวา
เทศบาลตําบลใหญ ๆ ก็เหมือนจะเปนผูใหญของทองถ่ินทุกแหงในเขตพ้ืนท่ี ยังไง
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ดวยในเบื้องตนนะคะ  

สิ่งท่ีจะตองมาขอความรวมมือกับทุก ๆ ทานในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในชวงระยะเวลานี้นะคะ คือ เรื่องเรงดวนในการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัวเลขจริงกับตัวเลขท่ีปรากฏใน
สื่อสารมวลชน หรือ ตัวเลขท่ีนําเสนอผานทุกชองทาง ตัวเลขจะแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด ถาทานผานการทํางานเก่ียวกับโควิดมาตั้งแตระยะ 3 ระยะ 4 ท่ีมี
ตัวเลขผูติดเชื้อในประเทศสูงมาก คงเห็นแลววาอําเภอแกลง ณ ปจจุบันมีตัวเลข   
ผูติดเชื้อเพียงแควันละไมเกิน 20 คน ซ่ึงไมนาจะเปนตัวเลขท่ีแทจริง นั่นเปน
เพราะวาทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดวาตัวเลขท่ีนําเสนอจะตองเปนตัวเลขท่ี
ผานกระบวนการของการตรวจสวอบ (Swab) หรือ PCR แตถาตรวจ ATK ไมนับ
รวม แตเม่ือตรวจ ATK ผลเปนบวกก็ตองเขาสูกระบวนการรักษา อันนี้ก็จะฝาก
และรบกวนทางสภาและคณะผูบริหารในการท่ีจะชวยกันนับจากนี้นะคะ ไมวาจะ
เปนเรื่องการดูแล สงเคราะหกรณีท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือใหความชวยเหลือกรณีท่ี
เปนผูปวย ยิ่งมาเจอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะเริ่ม ต้ังแตวัน ท่ี            
1 มีนาคม 2565 คือ เจอ จาย จบ คือถาเจอผูติดเชื้ออาการไมหนัก เขียว เหลือง 
แดง คุณหมอจะดูอาการ ถาเจอผูปวยท่ีเปนเขียว จายยาแลวจบ ผูปวยไปรักษาตัว
ท่ีบาน ดูแลตัวเองอยู ท่ีบาน นี่ คือโจทยท่ีจะยากสําหรับพวกเรา ก็นําเรียนไว
เบื้องตนเปนประเด็นแรกท่ีจะขอความรวมมือทุกทาน 

 
      / ประเด็นท่ีสอง ... 
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ประเด็นท่ีสอง คือ นโยบายของจังหวัดระยองจะมีสองเรื่องหลัก ๆ นะคะ 
เรื่องแรกการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เม่ืออาทิตยท่ีผานมาทางจังหวัด โดย
ทานผูวาราชการจังหวัด ทานชาญนะ เอ่ียมแสง ไดคิดท่ีจะออกรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ ก็เลยจะฝากเทศบาลตําบลเมืองแกลง เม่ือมีกิจกรรมหรือมีการทํา
กิจกรรมอะไรก็แลวแตในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ ไมวาจะเปนเรื่องของ
การติดปายประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนสวมหมวกกันน็อคใหครบ 100% 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลหรือจัดเจาหนาท่ีไปอํานวยการจราจรหนาโรงเรียนหรือให
ความรูกับนอง ๆ ในโรงเรียน หรือมอบอุปกรณในการปองกันอุบัติเหตุหรือทาสีเสน
ขาวแดง หรือทาสีเสนทางมาลาย ถาเทศบาลมีกิจกรรมเหลานี้รบกวนรายงานให
อําเภอรับทราบดวยนะคะ อาจจะตองมารบกวนทางคณะผูบริหาร อยากให
เทศบาลตําบลเมืองแกลงนาจะเปนทองถ่ินแรกของอําเภอแกลงท่ีจัดกิจกรรมใน
การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สืบเนื่องมาจากกรณีท่ีมีคุณหมอ
กระตายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการเดินขามทางมาลายและทําใหเสียชีวิต  

เรื่องท่ีสองท่ีเปนนโยบายของจังหวัดก็คือ เรื่องการกําจัดผักตบชวา ฝากวา
ถาเทศบาลมีเรื่องโครงการของการจัดกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมท่ีเปนการใช
งบประมาณของเทศบาลเอง ขอใหมีเรื่องของการกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ํา
สาธารณะ ซ่ึงเทศบาลอาจจะกําหนดสักจุดหรือสองจุดท่ีสามารถทําออกมาแลว
เห็นผลเปนรูปธรรม มีภาพกอนดําเนินการ ซ่ึงผักตบชวาเยอะมาก และดําเนินการ
เปนภาพของผักตบชวาท่ีหมดไป  
 เรื่องท่ีสามเปนเรื่องของการปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาลในเรื่องการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเรื่องกรณีท่ีมีประชาชน
เดือดรอนและรองเรียน อาจจะรองเรียนผานทางเทศบาลโดยตรง หรือรองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรมของอําเภอ หรือ รองเรียนไปยังทานผูวาราชการจังหวัด คือ  
ทุกชองทางของการรองเรียนสุดทายก็จะกลับมาท่ีหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี          
ถาเกิดข้ึนในเขตเทศบาล ไมวาจะไปรองอําเภอหรือจังหวัด อําเภอหรือจังหวัดก็
จะตองแจงกลับมาใหเทศบาลดําเนินการตรวจสอบนะคะ  

อันนี้ ก็จะเปนท้ังสามประการท่ีอยากจะขอความรวมมือจากทองถ่ิน     
จากทางเทศบาลและสภาเทศบาลในการปฏิบัติหนาท่ีของอําเภอ และอยากจะ    
นําเรียนทุกทานวา อาจจะเปนนายอําเภอผูหญิงคนแรก ในประวัติศาสตรแรกของ
อําเภอแกลงท่ีมีนายอําเภอเปนผูหญิง ก็เลยไมบังอาจท่ีจะไปใชอยางนั้น แตแค
อยากจะบอกวาเปนแคหนาท่ีหนึ่ง เปนตําแหนงหนึ่งท่ีไดมีโอกาสมาทํางาน และยิ่ง          
ณ ปจจุบัน ไมมีความรูสึกวาเพศหญิงหรือเพศชาย ทุกคนสามารถทํางานดวยกันได 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงก็มีคณะผูบริหารท่ีเปนผูหญิงนะคะ ไมวาจะเปน        
ทานรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลก็ผูหญิงนะคะ ก็ขอให    
เปดใจและลองดูวาทํางานกับผูหญิงแลวจะเปนแบบไหน ขอมูลสวนตัวคะ ปจจุบัน
อายุ 48 ป สถานภาพ สวยคือคิดเอง แตโสดของแทคะ ยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวกับ 
 
       / ทานประธานฯ ... 
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ทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทางสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลงดวยนะคะ พรอมจะปฏิบัติหนาท่ีรวมกับทุก ๆ ทาน มีสิ่งใดท่ีจะให  
กานตจรัสฯ รับใชยินดีนะคะ และในทางกลับกันคะ ถาอําเภอโดยนายอําเภอหรือ
โดยขาราชการของอําเภอมารบกวนทางเทศบาล ก็ขอความอนุเคราะหดวย       
ลืมแนะนําไป ชื่อเลนชื่อกุงนะคะ เรียกนายอําเภอกุงก็ไดนะคะ ขอบพระคุณ      
ทุกทาน และขอบคุณทางสภาเทศบาลท่ีใหเกียรตินายอําเภอไดมารวมประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ในวันนี้นะคะ ขอบพระคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอบคุณทานนายอําเภอมากนะครับ ท่ีใหคําแนะนําใหความรูสภาเทศบาลแหงนี้ 
ประธานสภาเทศบาล และเปนเกียรติอยางยิ่งครับท่ีทานนายอําเภอไดมาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับ 

- ตอไปเปนการรายงานตัวของเจาหนาท่ีท่ีบรรจุใหม และโอนยาย  
  1. นายเอกพงศ  เนตรอนงค  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ (ขาราชการบรรจุใหม) 
  2. นางสาวอัมพิกา  งามดี  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  
      (ขาราชการโอนยาย) 
- ขอเชิญแนะนําตัวครับ   

นายเอกพงศ  เนตรอนงค  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ กระผม นายสัตวแพทย เอกพงศ  เนตรอนงค จบจาก 26คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 จังหวัด 26นครศรีธรรมราช 2 6 ภูมิลําเนาเดิม
เปนคนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารับราชการเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ตําแหนง
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขอบคุณครับ 

นางสาวอัมพิกา  งามดี  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดฯ ดิฉัน นางสาวอัมพิกา  งามดี เปนคนจังหวัดระยอง อยูท่ีชุมชนโพธิ์เงิน ไดสอบ

บรรจุครั้งแรก รับราชการท่ีเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได และไดทําเรื่องโอนยายกลับมาท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในตําแหนง     
เจาพนักงานจัดเก็บรายได สังกัดกองการประปา ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 
ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  

และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี
เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2564  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม ............รับรอง............................................... 

            / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2565 สมัยท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และ ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2566  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการกําหนด

ประชุมสมัยสามัญ  

นางกานดา  นามสงา    กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562          
      มาตรา 24 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 

  ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 
      วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถา 

  จะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

      ขอ 11 เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธาน 
          สภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี           
          ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

     (2) สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ 
    ประจําปแตละสมัย ในปนั้น จะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให 
    กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมี 
              กําหนดก่ีวัน  
      การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวย 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
     ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก ......... แลว การประชุม

สภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
(1) การประชุมสามัญ 
(2) การประชุมวิสามัญ 

      ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวัน 
           เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย 
          ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป 
  สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป 
           สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

     เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของ    
สภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน  

     ขอ ๘๐ เม่ือประธานสภาทองถ่ินถามท่ีประชุมสภาทองถ่ินวาในเรื่องท่ีมี  
ผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ดวย 

      เรียนมาเพ่ือทราบ 
            / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ขอปรึกษาท่ี 
ประธานสภาเทศบาล     ประชุมสภาเทศบาล ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 

๑. การประชุมสมัยสามัญประจําป ๒๕๖5 แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด และ
แตละสมัยมีกําหนดก่ีวัน  

๒. กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป ๒๕๖6 
และมีกําหนดก่ีวัน  

             ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 
ขอ ๑ การประชุมสมัยสามัญประจําป ๒๕๖5 แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด และแตละ
สมัยมีกําหนดก่ีวัน  

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุทธิ  ตังสวานิช   กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอทานประธานสภาฯ ขอพักการประชุม 15 นาที เพ่ือปรึกษาหารือ

ในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุม เพราะวาทางสมาชิกเองพ่ึงไดรับเอกสารในการ
กําหนดประชุมมาเม่ือกอนเขาหองประชุมเองนะครับ ขอเสนอทานประธานฯ     
พักการประชุม 15 นาที ครับ เพ่ือปรึกษาในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขออนุญาตพักการประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

พักการประชุม   
 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอดําเนินการประชุมตอนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล           กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี  1       

ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2565 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3     
สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2566 จํานวน 4 สมัย มีกําหนด
ระยะเวลาการประชุมสมัยละ 30 วัน  ดังนี้ 

    1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565  เปนตนไป 
 มีกําหนด 30 วัน 

    2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2565 เปนตนไป 
 มีกําหนด 30 วัน 

    3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  กันยายน  2565 เปนตนไป 
                    มีกําหนด 30 วัน 
    4. สมัยสามัญ สมัยแรก  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  กุมภาพันธ 2566  เปนตนไป 
   มีกําหนด 30 วัน 

              / นายเกรียงไกร ... 

 



 
~ 9 ~ 
 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอผูรับรองครับ (ผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล            มีผูรับรอง   จํานวน  10  คน 
    ถูกตองตามระเบียบ 

1) นายสมปอง งามเสง่ียม 

2) นายถนอม  ยินด ี

3) นายลิขิต  คมทา  

4) นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

5) นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

6) นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

7) นายสายัณห  รุงเรือง  

8) นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

9) นายสาธิต  หิรัญรักษ 

10)  นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

     มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม (ไมมี) หากไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
    กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖5 
สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2566 แตละ
สมัยจะเริ่มเม่ือใด และแตละสมัยมีกําหนดกี่วัน จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 

    1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565  เปนตนไป 
 มีกําหนด 30 วัน 

    2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2565 เปนตนไป 
 มีกําหนด 30 วัน 

    3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  กันยายน  2565 เปนตนไป 
                    มีกําหนด 30 วัน 
    4. สมัยสามัญ สมัยแรก  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  กุมภาพันธ 2566  เปนตนไป 
   มีกําหนด 30 วัน 
 
 
 
          / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 16 และแผนพัฒนาทองถิ่น       

(พ.ศ. 2566– 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  2 (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี   เรื่อง   รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) 

ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 16 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566– 2570) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเพ่ิมเติม    
ครั้งท่ี 16 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือรายงานผลตอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และ
นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช และ
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

เหตุผล 

ดวยคณะผูบริหารเทศบาล  ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน  และการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผูบริหารท่ีไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบล       
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)           
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 16 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 2 เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

        / ดังนั้น ... 
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ดังนั้น เพ่ือใหการรายงานผล การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับเพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 16 และแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เทศบาลตําบลเมืองแกลง  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทราบ 
ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม ............รับทราบ............................................... 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ประเภทคากอสราง ส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนพรอม
วางทอระบายน้ํา ซอยทายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
งบประมาณ 1,032,000 บาท  (หนึ่งลานสามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564  ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท   
คากอสราง สิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนพรอมวาง ทอระบายน้ํา 
ซอยทายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณ 
1,032,000 บาท  (หนึ่งลานสามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  หมวด 4 ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลง       
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว     
จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิก
จายเงิน 
 
               / เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป 2564 วันท่ี 23 กันยายน 2564 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดมีมติอนุมัติกันเงิน ในกรณียังมิได  
กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2564 ออกไปอีก 1 ป  โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอ    
ระบายน้ํา ซอยทายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณ 
1,032,000 บาท (หนึ่งลานสามหม่ืนสองพันบาทถวน) 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนจะตองขออนุมัติตอ
สภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ซ่ึงคําชี้แจงงบประมาณรายจายคลาดเคลื่อน จึงขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใหถูกตองตามระเบียบฯ และสามารถ
ดําเนินการเบิกจายได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    ขอความเดิม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 
     งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
     ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

-  โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํ าซอยทายายบุญ       
(หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) จํานวน 1,032,000 บาท (หนึ่งลาน
สามหม่ืนสองพันบาทถวน) 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 
ชวงท่ี 1  
กวางไมนอยกวา 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 55 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยูฝาเรียบ
ขนาดกวางไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 55 เมตร ท้ัง 2 ขาง 

ชวงท่ี 2 
วางทอระบายน้ําขนาด ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 139 เมตร     

บอพักน้ํ า คสล.ทุกระยะ  10 เมตร พรอมรางวี  คสล.กวางไมนอยกวา       
1.00 เมตร ฝงซาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี         
ช.37/2564) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 14 หนาท่ี 1 โครงการท่ี 2) 

 
          / ขอแกไข ... 
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ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 
     งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
     ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

-  โครงการกอสรางถนนพรอมวางท อระบายน้ํ าซอยท ายายบุญ          
(หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) จํานวน 1,032,000 บาท (หนึ่งลาน   
สามหม่ืนสองพันบาทถวน) 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 
ชวงท่ี 1  
 กวางไมนอยกวา 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 55 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยูฝาเรียบขนาด
กวางไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 55 เมตร ท้ัง 2 ขาง 

ชวงท่ี 2 
 วางทอระบายน้ําขนาด ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 139 เมตร       

บอพักน้ํา คสล.ทุกระยะ 10 เมตร พรอมรางวี คสล.กวางไมนอยกวา 1.00 เมตร 
ฝงขวา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช.37/2564) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 14   
หนาท่ี 1 โครงการท่ี 2) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563   หมวด 4 ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลง       
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว     
จะกระไดตอเม่ือไดรับอนุ มั ติจากผู มี อํานาจให กันเงิน หรือขยายเวลาการ           
เบิกจายเงิน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2564 ดังกลาวขางตน 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

 

            / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 11  ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ประเภทคากอสราง ส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนพรอม
วางทอระบายน้ํา ซอยทายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
งบประมาณ 1 ,032,000 บาท (หนึ่ งลานสามหม่ืนสองพันบาทถวน)        
(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  11  คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 

          2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายลิขิต  คมทา 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

          6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          7. นายสายัณห  รุงเรือง 

       8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

          9. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

       10.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

          11.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน   -    คน  

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

 

       / มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2564 ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท
คากอสราง ส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา 
ซอยทายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์ เงิน) งบประมาณ 
1,032,000 บาท (หนึ่งลานสามหม่ืนสองพันบาทถวน) 

          เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน 
ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รายการ รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
39,000 บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) (งานกิจการสถานธนานุบาล) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปน 
รายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร          
หรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 รายการ รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น       
39,000 บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) (งานกิจการสถานธนานุบาล) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน     
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวย สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนหนวยงานท่ีมี
ความสําคัญในการใหบริการประชาชนทางดานการเงินโดยมีความจําเปนตองใช
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ ซ่ึงครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูมี
อายุการใชงานหลายปแลว ทําใหไมสามารถรองรับระบบโปรแกรมใหม ๆ ในการ
ใชงานในปจจุบันไดทันทวงทีทําใหเกิดการลาชาในการปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการประชาชน จึงมีความจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 2 รายการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

        / คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารจึงไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปนจะตองขอเสนอตอ
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 รายการ รวมเปน เงิน ท้ังสิ้น       
39,000 บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการสถานธนานุบาล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
1.คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boot หรือ Max Boot)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมาณผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา   
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน   
1 หนวย 

  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
   - มีแปนพิมพและเมาส 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

(รายการคาครุภัณฑเปนราคามาตรฐานครุภัณฑ และเปนการจัดซ้ือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี  16  หนา  10  ลําดับท่ี  5 ) 

 

      / 2.เครื่องสํารองไฟฟา ... 
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 2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

(รายการคาครุภัณฑเปนราคามาตรฐานครุภัณฑ และเปนการจัดซ้ือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี  16  หนา  11  ลําดับท่ี 2 ) 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน 39,000 บาท 
   โอนลด  

แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการสถานธนานุบาล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 50,000 บาท 

ปจจุบันคงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด จํานวน 39,000 บาท เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
รายการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท 
และเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ    
2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

 

  รวมโอนลด จํานวน 39,000 บาท 

การโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 12  ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 

         /นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 รายการ รวมเปน      
จํานวนเงินท้ังส้ิน 39,000 บาท (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) (งานกิจการ
สถานธนานุบาล)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 

          2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายลิขิต  คมทา 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

          6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          7. นายสายัณห  รุงเรือง 

       8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

          9. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

       10.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

          12.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน   -    คน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รายการ รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 39,000 บาท 
(สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) (งานกิจการสถานธนานุบาล)   

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน 

  

          

           / นายเกรียงไกร ... 

 

 



 
~ 19 ~ 

 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาท
ถวน) (สํานักปลัดเทศบาล)   ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือไป 
ตั้ งจาย เป นรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  จํ านวน 3  รายการ            
รวมเปนเงิน 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)        
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้ งจายรายการใหม                   
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน                  
39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีหลักการ และเหตุผล  
ดังนี ้

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 เนื่องจากในปจจุบันสํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการตาง ๆ และมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเปนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานทําใหการ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ   
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 39,700 บาท (สามหม่ืน  
เกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  ดังนี้ 

 

           / โอนเพ่ิม ... 
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โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2        

* (จอแสดงภาพขนาดไมน อยกวา 19  นิ้ ว ) จํ านวน 1  เครื่อง เป น เงิน      
30,000 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 
16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz  จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้ 
 1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ี มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB  จํานวน 
1 หนวย 

     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
      - มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  

16  หนา  7  ขอท่ี 5) 
 
         / รายการท่ี 2 ... 
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รายการท่ี  2   เครื่องพิมพ  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ          
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,000 บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x1200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 
19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา     
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง 

     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  50  แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
16  หนา 8 ขอท่ี 7) 
 รายการท่ี 3  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  
5,700  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1  KVA  (600  Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
16  หนา 8 ขอท่ี 6) 

(สํ าห รับ รายการค าครุภั ณ ฑ คอม พิ ว เตอรห รือ อิ เล็ กท รอนิ กส                
ท้ัง 3 รายการ เปนราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส และ
เปนการจัดซ้ือตามราคาคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

โอนลด 
       แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  250,000 บาท 

(สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 237,727.34 บาท (สองแสน   
สามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค) ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพ่ือนําไปตั้ งจายเปน   
รายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน            
 
           / หมวดคาครุภัณฑ ... 
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หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท / เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,000.- 
บาท /เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,700 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 12 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป งบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ในหมวด           

คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพัน
เจ็ดรอยบาทถวน) (สํานักปลัดเทศบาล)  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 

          2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายลิขิต  คมทา 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

 

           / 6.นายสมศักดิ์ ... 
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          6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          7. นายสายัณห  รุงเรือง 

       8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

          9. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

       10.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

          12.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2565  เพ่ื อไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  จํ านวน               
3 รายการ รวมเปนเงิน 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
(สํานักปลัดเทศบาล)   

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้ งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ      

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 24,584 บาท (สองหม่ืนส่ีพันหารอยแปดสิบส่ี 
บาทถวน) (กองการศึกษา)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 
24,584 บาท (สองหม่ืนสี่พันหารอยแปดสิบสี่บาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการ
ใหม ในหมวดครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน ๒ รายการ คือ ครุภัณฑ งานบานงานครัว  
และครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๔,๕๘๔ บาท              
(-สองหม่ืนสี่พันหารอยแปดสิบสี่บาทถวน-)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  นั้น 
 

        / เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

 ดวยกองการศึกษา  ไดรับการประสานจากโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  
ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง วามีความประสงคจะจัดซ้ือ
ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน ๑ รายการ  และครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ รายการ เพ่ือไวสําหรับรองรับการจัดการเรียนการสอน
และไวใชในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
 คณะผูบริหารได พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ         
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายจากแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน  ๒๔,๕๘๔ บาท       
(-สองห ม่ืนสี่ พั นห ารอยแปดสิบสี่ บาทถวน -)  เพ่ื อไปตั้ งจายรายการใหม               
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศึกษา  
     งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

 จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน     เปนเงิน   ๑๑,๙๘๔  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน ๑ เครื่อง 
เปนเงิน ๑๑,๙๘๔ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น   
         ๒. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๕ แรงมา 

        ๓. ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ ๒๖ นิ้ว 
        ๔. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา ๒๐ นิ้ว 
        ๕. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอยกวา ๑.๕๐ ลิตร   

(เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔  และ
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑๖ หนา ๙ 
โครงการท่ี ๑) 

        แผนงานการศึกษา  
     งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
เปนเงิน  ๑๒,๖๐๐  บาท 

       / เพ่ือจายเปน ... 
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-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer ) สําหรับ

กระดาษขนาด A3 จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๖,๓๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๒,๖๐๐.- 
บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก ( Inkjet ) 
๒. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
๓. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา 

๓๒ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพตอนาที (ipm) 
๔. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา   

๒๐ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพตอนาที (ipm) 
๕. มีชองเชื่อมตอ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวน       

ไมนอยกวา ๑ ชอง 
๖. มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐ แผน 
๗. สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter ,Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได 
(เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  และเปนการจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔  เปนตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ( ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑๖ หนา ๙ โครงการท่ี ๒) 

                         รวมโอนเพ่ิม   ๒๔,๕๘๔  บาท 
โอนลด  
แผนงานการศึกษา  

     งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุสํานักงาน 

 งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอ
โอนลด ๒๔,๕๘๔ บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน 1 คัน เปนเงิน ๑๑,๙๘๔  บาท  และแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก    
(Inkjet Printer) จํานวน 2 เครื่อง  เปนเงิน  ๑๒,๖๐๐  บาท 

รวมโอนลด   ๒๔,๕๘๔  บาท 
 
 
                / จึงเรียนมา ...
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 12 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 24,584 บาท (สองหม่ืนส่ีพันหารอยแปดสิบส่ี
บาทถวน) (กองการศึกษา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 

          2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายลิขิต  คมทา 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

          6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          7. นายสายัณห  รุงเรือง 

       8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

          9. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

       10.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

          12.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

             / มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 
เปนเงิน 24,584 บาท (สองหม่ืนส่ีพันหารอยแปดสิบส่ีบาทถวน)  
(กองการศึกษา)   

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน    

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิ เล็กทรอนิกส  จํ านวน 3 รายการ           
รวมเปนเงิน 32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 32 ,000 บาท      
(สามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม   
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ 
รวมเปนเงิน 32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยมีหลักการ และ
เหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 ตาม คําสั่งเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี 203/2565 เรื่องบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 
บรรจุแตงตั้งนายสัตวแพทยปฏิบัติการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีงานควบคุมและรับผิดชอบ
โรคสัตว โรคสัตวติดคน โรคสัตวติดสัตว ควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจาก    
 
             / สัตวเลี้ยง ... 
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สัตวเลี้ยง หรือสัตวปาท่ีนํามาเลี้ยงหรือสัตวอาศัยอยูตามธรรมชาติ เฝาระวังและ
รับผิดชอบโรคในกลุมบุคคล งานควบคุม การฆาสัตวและโรงฆาสัตว งานควบคุม
โรคพิษสุนัขบา จัดทํารายงานขอมูล สถิติ และการศึกษาวิจัย เก่ียวกับงานดานสัตว
แพทย งานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ควบคุมดูแล การออกอาญาบัตร 
การอนุญาตฆาสัตว จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเปน
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความ
คลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565      
เพ่ือโอนไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 32,000 บาท 
(สามหม่ืนสองพันบาทถวน)  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1      

*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)    
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ี มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
8 GB 

       / มีหนวยจัดเก็บ ... 
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน    
1 หนวย 

     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
16  หนา 12 ลําดับท่ี  1 ) 

(รายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 และจัดซ้ือตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 

รายการท่ี 2  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ ง      
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 

- เปนอุปกรณ ท่ี มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา      
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

     - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 

600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

     - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
     - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
     - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน เครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

            / มีถาดใส ... 
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     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
16 หนา 13  ลําดับท่ี 2 ) 

(รายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และจัดซ้ือตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 รายการท่ี 3  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA  (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
16  หนา  14  ลําดับท่ี  3  ) 
 (รายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร   
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และจัดซ้ือตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

   รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม 32,000 บาท) 
โอนลดจาก 

       แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับ          
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท (สามหม่ืน
บาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ขอโอนลดครั้งนี้ 
เปนเงิน 29,500 บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)  เพ่ือนําไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ ว ) จํานวน 1  เครื่อง เปน เงิน 22 ,000 บาท / 
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท 

 

             / โอนลด ... 
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โอนลด 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว  200,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 197,860 บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ จํานวน 2,500 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือ     
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท      

รวมโอนลดในครั้งนี้จํานวน 32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 12 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ 
รวมเปนเงิน 32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 
 
             / -มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เหน็ชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 

          2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายลิขิต  คมทา 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

          6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

          7. นายสายัณห  รุงเรือง 

       8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

          9. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

       10.นายสุทธิ  ตังสวานิช 

       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

          12.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 32,000 บาท 
(สามหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน    

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเรียนเชิญทาน ส.ท.สายัณห รุงเรือง ครับ 
นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล พอดีจะขอแจงเม่ือสองสาม

เดือนท่ีผานมาโรงฆาสัตวเกาของเรา อยากสอบถามท่ีผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของ คือ 
ตอนนี้ ข้ันตอนของเราไปถึงข้ันไหนแลวนะครับ ท่ีจะดําเนินการในสวนของ        
โรงฆาสัตว ขอบคุณครับ 

 

 

           / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามผานทางทานประธานสภาฯ ในเรื่องของโรงฆาสัตว 

ซ่ึงเราไดติดตามกันมาตลอด เรื่องของโรงฆาสัตวเราจะทําการปรับปรุงกอสรางใหม
นะครับ ไดพาทานสมาชิกและผูท่ีเก่ียวของไดเดินทางไปดูงานกิจกรรมโรงฆาสัตว
ของท้ังเอกชนและของเทศบาล ซ่ึงครั้งแรกไปดูท่ีชลบุรีนะครับ เปนของเอกชนท่ี
เปนบริษัทขนาดใหญ ครั้งท่ีสองเราไดเดินทางไปดูท่ีปลวกแดงเปนของเอกชนท่ีมี
ขนาดยอมลงมา และเม่ือลาสุดท่ีสัปดาหท่ีแลวก็มีคณะท่ีรวมเดินทางโดยทาน
นายกเทศมนตรีดวยนะครับ เดินทางไปดูโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลบานคาย  
ซ่ึงจากการท่ีเราไดไปศึกษาท้ังสามโรงฆาสัตวมา ก็สามารถจะสรุปไดเบื้องตน ใน
การไปดูท้ังสามโรงฆาสัตวก็จะมีความแตกตางหลากหลาย ก็จะรวบรวมเอา
รายละเอียดของแตละโรงฆาสัตวมารวมกันเพ่ือตกผลึกใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
งบประมาณของเราใหมากท่ีสุด ซ่ึงรายละเอียดตอไปนะครับ หลังจากนี้ก็คงจะไดมี
การประชุมเพ่ือสรุปทิศทางในการกอสรางโรงฆาสัตว ในเรื่องของงบประมาณ 
สถานท่ี และรูปแบบของโรงฆาสัตวท่ีใหเหมาะกับสถานท่ีของเรามากท่ีสุด ซ่ึงการ
ไปดูท้ังสามโรงฆาสัตวก็ไดขอสรุปมาคอนขางดีพอสมควรเลยนะครับ ลําดับถัดจาก
นี้ไปคงจะเปนการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดในเรื่องของตัวแบบ
แปลนท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเฉพาะในเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย และก็จะนําเสนอ
ตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ทานอ่ืนมีความเห็นอยางไรบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน รองประธานสภาฯ สมปอง งามเสง่ียม ครับ 
นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เม่ือกอนท่ี

ประชุมมีทานนายอําเภอไดเขารวมดูงานในสภาของเราดวยนะครับ และทาน
นายอําเภอไดพูดเก่ียวกับนโยบายของจังหวัด มีอยูสองเรื่อง โดยเรื่องแรกเปนเรื่อง
ของอุบัติเหตุในการเดินทาง ก็คงจะตองรณรงคในเรื่องหมวกกันน็อค เรื่องท่ีสอง 
คือ เรื่องกําจัดผักตบชวาในลํารางหรือในลําคลอง ผมจะถามทานประธานไปยัง
ผูบริหารเก่ียวกับผักตบชวานะครับ คือ ตอนนี้ผักตบชวาท่ีหนาแนนจะอยูท่ีหลัง
ชากโรงหีบนะครับ ตั้งแตหมูบานเอ้ืออาทรลงไปถึงสะพานบานชากโรงหีบซ่ึงตรง
นั้นจะหนาแนนมาก เม่ือสักครูไดฟงทานนายอําเภอทําใหผมมีความสนใจในเรื่องนี้ 
โดยจะขอฝากทานประธานไปยังผูบริหารชวยดําเนินการตรงนี้วา ในรูปแบบจะตอง
ดําเนินการอยางไรครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
           / นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กระผม  นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี 1 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีอยูสองเรื่องท่ีจะเรียนเสนอและปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหาร เรื่องแรก

เปนเรื่องสนามกีฬาของเรา ณ ปจจุบันนี้มีประชาชนไดเขาไปใชพ้ืนท่ี คือ การออก

กําลังกายตาง ๆ เริ่มทยอยมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ตอนนี้ประเด็นปญหาท่ีผมไดรับการ

รองเรียนมาจะเปนเรื่องของสุนัขจรจัดท่ีไมมีเจาของมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และ 

ณ ปจจุบันนี้พอมีประชาชนเขาไปใชบริการอาจจะกอใหเกิดปญหาในการท่ีวาสุนัข

ไปกัดหรือทํารายรางกาย ตรงนี้ยังไงฝากผูบริหารชวยดูแลตรงนี้เพ่ิมข้ึนอีกนิดหนึ่ง

นะครับ สืบเนื่องตอจากประเด็นของสนามกีฬาก็จะเปนทางเขา เพราะวาลาสุดตัว

ผมเองและประชาชนก็มีรองเรียนมาบางดวยวาจากอนนะครับ ในการใชถนน

หนทางเขาไป ไมวาจะเปนจักรยานหรือรถจักรยานยนต เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ

เนื่องจากผิวถนนมีการขรุขระซ่ึงเกิดมาจากพืชพันธุหรือตนไม ตรงนี้อยากจะ

สอบถามผานทานประธานสภาฯ ไปถึงผูบริหาร ตรงนี้เราพอจะมีทางแกไขหรือ

ปรับปรุงยังไงไดบางครับ ทีนี้ เขาสูเรื่องท่ีสองจะเปนเรื่องสถานการณโควิดใน

ปจจุบันพ้ืนท่ีรอบขางและในพ้ืนท่ีของเราเองมีประชาชนผูติดเชื้อเบื้องตนตรงนี้

ปริมาณเพ่ิมข้ึนในแตละวันก็ตามท่ีทานนายอําเภอแจงนะครับ มีเพ่ิมข้ึนทุกวัน  

ตรงนี้อยากจะสอบถามวาเรามีวิธีประชาสัมพันธหรือปราบปรามในการรวมกลุม

พ้ืนท่ีเสี่ยงยังไงไดบาง ยังไงฝากทานประธานไปถึงคณะผูบริหารพิจารณาดวยครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบประเด็นของทาน ส.ท.เทิดศักด์ิฯ ในเรื่องของสุนัขท่ีสนามกีฬา     

ซ่ึงตอนนี้เรามีแนวทางท่ีจะบริหารจัดการอยูสองแนวทาง แนวทางแรกคือ ในเรื่อง

ของการควบคุมสุนัขท่ีอยูในสนามกีฬา ซ่ึงท่ีผานมาเราก็ไดมีการใชคําวาวางยาสลบ

ไดบางและนําไปเลี้ยงไวท่ีศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอยของเราจํานวนหนึ่ง และก็ยัง

มีอีกจํานวนมากพอสมควรท่ีเรายังไมสามารถวางยาไดสําเร็จ ประกอบกับเริ่มมี

ประชาชนมากข้ึนนําอาหารไปเลี้ยง ซ่ึงตรงนี้ ก็คงจะตองควบคุมในเรื่องของ

ประชาชนท่ีนําอาหารเขาไปในนั้นดวย ถาเขาไปออกกําลังกายไมเปนไร แตวา     

ถานําอาหารใสกระปองไปเยอะ ๆ เลย และนําไปเลี้ยง ตรงนี้ก็คงจะตองมีการ

ควบคุมตรงนี้กันนะครับ เพ่ือไมใหเปนท่ีรวมของจํานวนสุนัขท่ีออกมาวิ่งและเปน

ผลกับผูท่ีไปออกกําลังกาย บางทีมีการกัดบางอะไรบาง สวนประการท่ีสองทาง 
 

            / กระทรวงฯ ... 
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กระทรวงมหาดไทยก็ไดมีนโยบายในเรื่องใหทองถ่ินสรางเปนท่ีพักพิงสําหรับสุนัข

และแมวจรจัด ซ่ึงขอดีตรงนี้โครงการนี้ถาทําเสร็จแลวก็จะทําใหทองถ่ินสามารถ

เบิกคาอาหาร เบิกคายา คาเวชภัณฑ ในการดูแลไดจะทําใหการควบคุมงายข้ึน    

ซ่ึงแบบตรงนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ก็ไดมาแลวและสงใหกับกองชางประมาณราคา 

เปนแบบสําเร็จของกระทรวงมหาดไทยครับ และตอนนี้ ไดสงไปใหกองชาง

ประมาณราคาเพ่ือถอดแบบออกมาและนํามาเขาแผน เขาสภาฯ เพ่ือดําเนินการ

กอสรางศูนยพักพิงตอไปนะครับ เพ่ือท่ีจะทําใหเรามีท่ีกักกันสุนัขไดมากข้ึน 

สามารถดูแลตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เรื่องของอาหาร เรื่องของยา 

เรื่องของเวชภัณฑ ซ่ึงตอนนี้แบบอยูท่ีกองชาง ถาถอดแบบออกมาก็คงจะสามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอบคุณทานรองเสถียรฯ มากครับ ท่ีใหความอบอุนใจกับประชาชนนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื่องท่ีทานสมาชิกพูดถึงเรื่องผักตบชวา จริง ๆ แลว ในพ้ืนท่ีของเราก็นาจะมีอยู

ประมาณสองสามแหง ก็ผักตบชวาเปนปญหาระดับชาติท่ีมีปญหามาตลอด แตใน

สวนของเทศบาลถือวาไมคอยมีปญหาเทาไหรในเรื่องของผักตบชวา ขอยกตัวอยาง

เชน คลองประแส ท่ีอยูมาไมไดใชงบประมาณเลยในการจัดการผักตบชวา เพราะ

อยูมาประมาณแปดเกาปไมเคยไดใชงบประมาณลงไปในเรื่องของการจัดการ

ผักตบชวา เพราะผมใชในระบบเม่ือถึงเวลาปลายฝนหรือวากอนท่ีฝนจะหมด      

ผมจะใหงานปองกันฯ ไปจัดการผักตบชวาใหมันไหลไปตามน้ํา เพราะธรรมชาติ

ของผักตบชวาเม่ือไปเจอน้ําเค็มมันก็จะตาย เพราะเวลาเขาเปดประตูท่ีหนองแหวน

ก็จะลงมามากพอสมควรในสวนนี้ท่ีเราจะตองทําและมันทําไมไหว ท่ีผมพูดวาทํา 

ไมไหวเพราะวา เวลาระบบนิเวศนในเรื่องของผักตบชวาถาเกิดน้ํา ph เหมาะสม

กับผักตบชวาและมันมีเชื้ออยูไมเกินสามเดือนกลับมาเต็มเหมือนเดิม ถาเราไม

สามารถจัดการใหหมดได เพราะการท่ีจะจัดการใหหมดได คือ ตองไมไหมีแมแต 

กอเดียวตองเอาออกหมด เพราะถาเกิดยังมีอยูระบบน้ํา ระบบสิ่งแวดลอมหมายถึง

วาไมเกินสามเดือนก็จะกลับมาเต็มอยูในพ้ืนท่ี ในสวนของท่ีทานรองประธานฯ พูด 

คือ แลงนี้จะตองมีการไปจัดการ และในเรื่องของการท่ีจะตองเอารถลงไปทํารางให

น้ํามันโฟลวจากสุขุมวิทจากขางปมเอสโซมาจนถึงหมูบานเอ้ืออาทรในสวนนี้       

นะครับ เพราะฉะนั้นแลงนี้จะตองมีการจัดการในสวนนี้เพ่ือใหน้ํามันโฟลวไป    

สวนในเรื่องของทางเขาสนามกีฬาท่ีมันเปนปญหาในเรื่องของรากไมท่ีดันถนน

ข้ึนมา ท่ีผานมาทางกองชางใชวิธีการไปตัดถนนเปนแอสฟลทติกออกและนํา

เครื่องมือไปถากรากออกเพ่ือใหต่ํากวาถนน และเอาแอสฟลทติกไปปูทับอีกทีหนึ่ง  
 

           / และตอนนี้ ... 
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